



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๗๐

ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๖๐๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลรายการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.กส. สป.ยธ.

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๔๙๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และขอให้ ศปท. กำกับ ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในสังกัดและภายใต้กำกับให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้ ศปท. รวบรวมส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเรียนว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ หลัง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องของการขออนุมัติใช้วัสดุสำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งกำหนดยี่ห้อและคุณสมบัติไว้ในแบบรูปและรายการประกอบแบบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงอาจเป็นปัจจัยให้มีการแข่งขันราคากันของผู้ค้าวัสดุน้อยราย ดังนั้น มาตรการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบและจัดทำรายการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งกำหนดผลิตภัณธ์ ยี่ห้อและผู้ค้าใหม่ ทุกๆ ๓ ปี ในกรณีนี้ กองบริหารการคลัง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาปรับปรุงข้อมูลรายการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสม และทันสมัยมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

